

นางประดับ ญาติโสม  
รองประธานสภาฯ

ขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะ ในส่วนของหมู่ที่ ๑๑ ตอนนี้น้ำบ้านที่เป็นงานตรงนั้น  
มันรกและมีร่องระบายน้ำอยู่ แต่เขาไม่ทำความสะอาดมีขยะลงมาเต็มร่อง  
ระบายน้ำแล้วโครงการสมัยก่อนเขาจะปิดตรงนั้นไว้ ไม่ให้น้ำไหลผ่านและให้น้ำ  
ไหลไปทางหมู่ ๑๑ ผ่านหมู่ ๕ หมู่ ๓ ไปทางโน้น ดิฉันไม่ทราบเหตุผลและ  
เจตนาของฝ่ายบริหารเก่าๆ ว่าทำเพื่ออะไรและอีกเรื่องตรงตะแกรงเคยคุยกับ  
ท่านเลขานายกฯ อยู่ว่าทำยังไงให้ขยะตรงนั้นไม่มีจะยกตะแกรงเอาขยะออก  
แล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบ ชาวบ้านก็ไม่ยอมมาทำอีกอย่างเราจะทำถนน  
แอสฟัลคอนกรีต จะเททับไปเลยหรือยกตะแกรงออกให้น้ำไหลไปทางร่อง  
ระบายน้ำคลองหมู่ที่ ๖ ที่จริงหน้าป้ายโรงเรียนน้ำไหลไปได้เพราะมีช่องอยู่ถ้า  
เอาดินที่กั้นไว้ออกจึงอยากหารือกับทางฝ่ายบริหารว่าเราควรจะทำอย่างไรจะเท  
ทับปิดตายเลยหรือเอาขยะออกจึงฝากทางฝ่ายบริหารและกองช่างให้เข้าไปดูแล  
ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

นายรัตนชัย จันทร์เพ็ญ  
นายกฯ

เรียนประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่านขออนุญาตรับในส่วนของผู้หน้าที่ก็มีการรับผิดชอบอยู่แล้วผม  
จึงอยากฝากผู้นำทุกๆ ท่านไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหาร สมาชิกและฝ่ายปกครอง  
ทำความเข้าใจกับชาวบ้านแต่ก่อนผมก็เคยเห็นภาพเกี่ยวกับการทำความสะอาด  
หน้าบ้านนำมามองจะพัฒนาช่วยกันทุกปี แต่ทำไมช่วงนี้ไม่มี ท่านอาจจะประชุม  
กับผู้นำฝ่ายปกครองและชาวบ้านแล้วกำหนดวันขึ้นมาเพื่อจะเข้าอาสาพัฒนา  
หมู่บ้านเราวันไหนก็ได้เนะครับช่วยกันเพราะพนักงานของเราก็มีหน้าที่ที่ต้องรับ  
ผิดชอบเนะครับพวกเขา ก็เหนื่อยเลยอยากขอความร่วมมือประสานงานกับผู้นำ  
หมู่บ้านที่ช่วยกัน ๑ วันก็คงเสร็จเนะครับขอบคุณครับ

นายทิพย์ ตาลพล  
ประธานสภาฯ

ถือว่าผ่านไปนะครับเรื่องของร่องระบายน้ำก็ช่วยกันรับผิดชอบหน้าบ้านของ  
ตัวเองคนละไม้คนละมือเนะครับ

นายรัตนชัย จันทร์เพ็ญ  
นายกฯ

ในส่วนของถังขยะเราก็ได้จัดซื้อและแจกจ่ายให้ชาวบ้านเป็นที่เรียบร้อยบาง  
หมู่บ้านก็เพียงพอแต่บางหมู่บ้านก็ไม่เพียงพอท่านสมาชิกก็อาจจะได้ยินที่พี่น้อง  
ประชาชนร้องเรียนเข้ามาบ้างเนะครับว่าพี่น้องต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้กันเข้ามาถ้ามี  
งบประมาณเพียงพอเราก็อยากจะจัดสรรให้พี่น้องประชาชนให้เพียงพอเนะครับ  
ผมก็อยากฝากท่านสมาชิกไปนำเรียนชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทราบด้วยเนะครับ  
ขอบคุณครับ

นายทิพย์ ตาลพล  
ประธานสภาฯ

ในส่วนของถังขยะก็อยากให้ทางท่านสมาชิกไปสำรวจเพิ่มเติมเนะครับว่าจุดไหน  
ที่จำเป็นจริงๆ ว่าแต่ละหมู่ต้องการก็ถังและทำหนังสือเข้ามาหาทางฝ่ายบริหาร  
เนะครับ